

การเปิดโอกาสให้เข้ามามีส่วนร่วม



องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทราย
อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด

กิจกรรมประชุมประชาคมรับฟังความคิดเห็นแนวทางการพัฒนาชุมชน และร่วมแสดงความคิดเห็นต่อโครงการก่อสร้างต่างๆ จากภาคประชาชน เพื่อนำมากำหนดแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เมื่อวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๗ องค์การบริหารส่วนตำบลโหรา ได้จัดประชุมประชาคม เพื่อรับฟังความคิดเห็นแนวทางการพัฒนาชุมชน และแสดงความคิดเห็นต่อโครงการก่อสร้างจากภาคประชาชน ได้รับเกียรติจาก นายสมพร คมจิตร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโหรา เป็นประธานในการประชุมในครั้งนี้ โดยมีผู้นำชุมชน และประชาชนเข้าร่วมรับฟัง ร่วมแสดงความคิดเห็นต่อโครงการก่อสร้างสาธารณูปโภคต่างๆ และเสนอแนะแนวทางการพัฒนาชุมชนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ทั้งหมดจำนวน ๗๐ คน โดยมีประเด็นสำคัญคือ (๑) แจ้งแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น และรับฟังปัญหาความเดือดร้อน ความต้องการ ประเด็นที่เกี่ยวข้องและแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ เพื่อนำมากำหนดแนวทางการพัฒนาท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗







ผลจากการประชุมครั้งนี้ ได้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้เข้าร่วมประชุมกว่า ๑๐๐ คน ดังนี้

๑. เห็นควรจัดประชุมประชาคมเพื่อให้ภาคประชาชนได้แสดงความคิดเห็นต่อการดำเนินโครงการต่างๆ ทั้งก่อนดำเนินการ/ ขณะดำเนินการ / หลังดำเนินการ อย่างสม่ำเสมอ

๒. เห็นควรให้มีการเสนอขอรับงบประมาณจากจังหวัด อบจ., และกรมส่งเสริมฯ เพื่อดำเนินการ

-โครงการปรับปรุงถนนสายระหว่างบ้านน้ำเงิน ถึงบ้านแคน หมู่ที่ ๓ ต.โหรา โดยการเสริมผิวจราจร เอสพีลคิกส์ทับถนน คสล. เดิม

-โครงการก่อสร้างถนนลากยางสายทางหลวงโยธาสายจากหน้าที่ทำการ อบต.โหรา ถึงทางโค้งสี่แยก บ้านหนองแขง ตำบลหนองขาม -บ้านโนนคือ ตำบลอาจสามารถ

-โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านน้ำเงิน ม.๑ สายบ้านนายใจ -บ้านนางทองเนียง

-โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำด้วย(U) บ้านหนองนาหล้า ม. ๑๑ สายบ้านนางโสม-บ้านนายทองดี

-โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม. ๓ บ้านแคน สายจากบ้านนายบุญหนา ไปทางหนองแขง

-โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.๔ บ้านรวมไทย สายบ้านนางอ่ำ -บ้านนายทองพัฒน์

-โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๖ บ้านหนองย่างวัว ม.๖

-โครงการถนนคอนกรีเสริมเหล็ก ม. ๔ บ้านโนนนาฮี สายจากที่นางทุมมา - ที่นางสาวนฤมล ระยะทาง ยาว ๘๑ ม. กว้าง ๕ ม. หนา ๐.๑๕ ม. ตามแบบถนน ท.๑

-โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านแคนใหม่ ม. ๑๓ สายทางจากที่นางน้อมจิตร ไปทางบ้านนายเดชา ระยะทางยาว ๘๐ ม. กว้าง ๕ ม. หนา ๐.๑๕ ม. ตามแบบถนน ท. ๑

-โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม. ๑๔ บ้านโนนดุม สายจากบ้านนางจันทร์ศรี ไปทางบ้านนายมาภพ ระยะทางยาว ๖๐ ม. กว้าง ๕ ม. หนา ๐.๑๕ ม. ตามแบบถนน ท.๑

๓. เห็นควรให้ดำเนินการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ หมู่ที่ ๗, หมู่ที่ ๘ และหมู่ที่ ๑๔ ตำบลโหรา

ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลโหรา ในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ ในการพัฒนา ตำบล ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม จะรวบรวมข้อคิดเห็น ปัญหาและอุปสรรค ต่างๆ ที่ได้รับจาก ผู้เข้าร่วมประชุมมาจัดทำแผนปฏิบัติการ และจัดทำคำของบประมาณในการพัฒนาท้องถิ่นต่อไป...